



ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ตามประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ได้มีประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
๑	๑๓	นางสาวรุ่งทิพย์ ทองคำสัมฤทธิ์
๒	๐๓	นางสาวเข็มจิรา โตเพชร
๓	๑๐	นายนพพงษ์ ตันใจ
๔	๑๕	นางสาวปณัชญา ยิ้มสมาน
๕	๐๑	นางสาวณชนก พูลเขียว
๖	๐๒	นางสาวภัคจิรา เชิดเมืองปัก
๗	๐๖	นางสาวภนิตา กิจวรรณ
๘	๐๙	นายพีรพงษ์ ฉัตรโพธิ์
๙	๐๗	นางสาวเพชรนวลพรรณ อาสะโพธิ์
๑๐	๐๕	นางสาวอนัญญา แก้วแดง
๑๑	๐๔	นางสาวกัญญากร พวงศรี
๑๒	๐๘	นางสาวจันจิรา พรหมมี
๑๓	๑๖	น.ส.กาญจนา วีริทธิไชย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ได้ทราบและปฏิบัติดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ให้ใช้ได้ ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ หากมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็น การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกฯ

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด

๒.๔ กรณีผู้นั้นได้รับการจ้างงานในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกฯ ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

๓. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก มาเพื่อทำสัญญาจ้าง เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ประจำ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มทำงาน ในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบตั้งแต่เริ่มต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างงาน กรณีที่ได้รับการจ้างงานไปแล้ว ต้องออกจากงานและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒



(นายวสันต์ พรหมศิริรัตน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร